



ปีที่ 41 ฉบับที่ 143 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

ม.ราชภัฏนครฯ ระดมวิทยากร 6 ประเทศ ร่วมสัมมนาระดับนานาชาติ
 “ปฐมบทพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์
 :หลักฐานและโบราณคดี” 11-14 มกราคมนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง “ปฐมบทพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์:หลักฐานและโบราณคดี” ในระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2556 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลดส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อประมวลศึกษาองค์ความรู้ว่าด้วยปฐมบทและวิวัฒนาการของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์ เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีรุ่นแรกๆ ว่าด้วยพระพุทธศาสนาในดินแดนคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์ และเพื่อขยายวงการเรียนรู้พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน ในรูปนิทรรศการและสื่อสิ่งพิมพ์อันเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปี “พุทธชยันตี”

โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีกิจกรรมหลักๆ 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านวิชาการ ด้านการประชุมสัมมนา ด้านนิทรรศการประกอบการประชุมสัมมนา และด้านการขับเคลื่อนทางสังคม

ในด้านวิชาการมีการประชุมหารือหรือกำหนดประเด็น จัดทำเอกสารประชุมสัมมนา และนิทรรศการประกอบการประชุมสัมมนา

ด้านการประชุมสัมมนา มีการจัดสัมมนาโต๊ะกลมในประเด็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีว่าด้วยการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์ และประเด็นร่องรอยหลักฐานพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานในคาบสมุทรเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งการทำศนศึกษาแหล่งโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร 1 วัน

(ต่อหน้า 2)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ม.ราชภัฏนครฯ ระดมวิทยากร 6 ประเทศ ร่วมสัมมนาระดับนานาชาติ (ต่อจากหน้า 1)

ด้านนิทรรศการประกอบการประชุมสัมมนา ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช และที่โรงแรม ทวินโลตัส ประกอบด้วยนิทรรศการ หลักฐานประเภทตราประทับ อักษร รูปสัญลักษณ์ ลูกปัด และภาชนะ สำริด : หลักฐานใหม่ในภาคใต้ (จัดโดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ) นิทรรศการหลักฐานโบราณคดี จากแหล่งโบราณคดียะรัง จังหวัดปัตตานี (จัดโดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา) นิทรรศการจารึก และพระพุทธรูปในนครศรีธรรมราช (จัดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครฯ) และนิทรรศการพระพิมพ์ดินดิบ พระพิมพ์ดินเผา และพระพิมพ์เนื้ออื่น ๆ (จัดโดยสมาคมพระเครื่องฯ)

ด้านการขับเคลื่อนทางสังคม จะมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครฯ 11 มกราคม -10 กุมภาพันธ์ 2556 และมีการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หลังจากเสร็จการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ ความรู้ใหม่ และมีการบรรยายแก่นักวิชาการ ข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง ครูอาจารย์ ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน

สำหรับผู้ที่มาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นนักวิชาการประวัติศาสตร์และโบราณคดี สื่อมวลชน และ ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 150 คน จากกลุ่มประชาคมอาเซียน เอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และไทย โดยมี วิทยากรจาก 6 ประเทศมาร่วมสัมมนา อาทิ ศาสตราจารย์ ฮีมานซู ประภา เรย์ จากศูนย์ประวัติศาสตร์ ศึกษา มหาวิทยาลัยเยวทราล เนห์รู ประเทศอินเดีย ดร. เอียน โกลเวอร์ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ศาสตราจารย์ ดร.นิก ฮัทซัน ซูโดมิ อับดุล รามาน จากมหาวิทยาลัยเกบังซาน สะลังงอร์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ศาสตราจารย์ ดร.ชานาส สุซเน่ จาฮาน จากมหาวิทยาลัยศิลป ศาสตร์ ประเทศบังคลาเทศ คุณอุซมาน วิน อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยประวัติศาสตร์ ประเทศสหภาพพม่า ดร.ปีเตอร์ สกิลลิง นักวิจัยสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศ คุณมิกกี้ ฮาร์ท นักเขียนอิสระ ประเทศ สหภาพพม่า นอกจากนี้วิทยากรจากประเทศไทย อาทิ ผศ.ดร. ธีรวัต ฌ บ่อมเพ็ชร ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผาสุก อินทรารูธ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ เมธีวิจัยอาวุโส สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ สำนักงานกองทุนอุดหนุนการวิจัย คุณพิมพ์พรธม โปบุลย์หวังเจริญ นักภาษาโบราณเชี่ยวชาญ กรม ศิลปากร และรักษาการผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร้อยเอกบุญฤทธิ์ ฉายสุวรรณ หัวหน้าอุทยาน ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช เลขาธิการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และสุธีรัตน์ามูลนิธิ ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬห์การ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และคุณทัศนีย์ พิกุล เลขาธิการคณะทำงานจัดทำบัญชีทะเบียนโบราณวัตถุและจัดแสดงพิพิธภัณฑ ์วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์ภูธร ภูมะธน และ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นผู้สรุปการสัมมนา

อนึ่งสำหรับพิธีเปิดการสัมมนาในเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด เวลา 09.00 น. ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

นิเทศศาสตร์ จัดโครงการถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม ‘แชะแอนด์แชร์’

โดยวิทยากร ‘มือโปร’ ด้านการถ่ายภาพ

นพ.รังสิต ทองสมัคร เฝย แร่งบันดาลใจ คือสิ่งสำคัญ สู่การเป็นนักถ่ายภาพแนวหน้าของนครฯ ในโอกาสเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยชมรม Photo & Action หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด แชะแอนด์แชร์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในการถ่ายภาพให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ และการประกวดถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม

โดยนายแพทย์รังสิต ทองสมัคร ประธานกลุ่มอาสาสมัครกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช นักถ่ายภาพแนวหน้า ผู้หลงใหลศาสตร์แห่งการถ่ายภาพ และอยู่ในวงการคนถ่ายภาพภาคใต้มาอย่างยาวนาน ได้นำทีมอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมด้วย

ภายหลังการอบรม คุณหมอรังสิต ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ในสมัยที่เป็นนักศึกษาแพทย์ คุณหมอลงใจชอบในการท่องเที่ยวมาก โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และจะบันทึกความทรงจำด้วยการถ่ายภาพเก็บไว้ ซึ่งสมัยนั้นกล้องถ่ายรูปมีน้อยมาก เมื่อนำภาพถ่ายไปโชว์เพื่อนๆ ก็จะได้รับคำชม ตนจึงรักการถ่ายภาพและพยายามพัฒนาฝีมือมาตลอด และเมื่อเข้าไปดูเว็บไซต์เกี่ยวกับการถ่ายภาพแล้วเจอโฆษณาหลายๆ ตนรู้สึกไม่ชอบก็เลยจัดตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาเอง ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของคนรักการถ่ายภาพด้วยกัน ภายใต้ชื่อเว็บไซต์กรุงชิง เหตุที่ตั้งชื่อนี้เพราะ ตนเป็นคนหลงใหลในพื้นที่ ตำบลกรุงชิง อำเภอнопิตำ อย่งยิ่ง หลังจากตั้งเว็บไซต์ขึ้นก็มีน้อง ๆ เข้าร่วมกลุ่ม และเมื่อเปิดการอบรมก็มีผู้คนเข้าร่วมมากมาย กลุ่มจึงมีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมชาวนครทางอ้อมด้วย มีการนำภาพถ่ายที่เกี่ยวกับนครศรีธรรมราช เผยแพร่ในหนังสือมากมาย โดยเฉพาะหนังสือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ทั้งนี้ นพ.รังสิต ทองสมัคร กล่าวอีกว่า “ พี่ไม่ได้หวังว่าการอบรม จะทำให้น้องๆ ถ่ายภาพเก่ง แค่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ไม่ชอบหรือรู้สึกเฉยๆ กับการถ่ายภาพ หันมาชื่นชอบการถ่ายภาพ ซึ่งไม่ว่าเราจะทำอะไร แรงบันดาลใจสำคัญที่สุด” นพ. รังสิต กล่าว

ทางด้าน นางสาวเกศราภรณ์ แทนศิลป์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ผู้เข้าร่วมอบรมและได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม กล่าวว่า หลังจากการอบรมครั้งนี้ตนจะพยายามพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพให้ดีขึ้นและจะถ่ายภาพต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่คุณรัก และพ่อก็เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญของเธอ ภายหลังจากพิธีปิดโครงการ นางสาวเกศราภรณ์และผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่นๆ ต่างพากันไปถ่ายภาพร่วมกับ คุณหมอรังสิตและทีมงาน เพื่อเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิธีสุน้อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะพกับมหาชัยสารคอล์มน์พักเตยงประจําวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

การล้มนมา “ปฐมบทพระพุทธรศาสนาในคาบสมุทรเอเซียอาคเนย์:หลักธรรมและโบราณคดี” จะเริ่มขึ้นในบ่ายวันนี้ด้วยพิธีเปิดนิทรรศการประกอบการประชุมล้มนมา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส่วนพรั่งจะมีพิธีเปิดการล้มนมา เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมทวินโลดส์

ล้มนลุดลงแล้วล้มนการแข่งขันพุดบอลกระซบมิตรระหว่างราชภัฏนครฯ กับหน่วยงานภายนอก ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีมราชภัฏนครฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีโอที นครฯ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมศาลปกครองนครฯ รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครฯ ผลการแข่งขันคู่ชิงที่ 3 ทีมศาลปกครองนครฯ ชนะทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครฯ ด้วยการดวลลูกที่จุดโทษ ในเวลาเสมอกัน 3 ประตูต่อ 3 ส่วนคู่ชิงชนะเลิศ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ ชนะทีม ทีโอที นครศรีธรรมราช 2 ประตูต่อ 1 งานนี้จะแพหรือชนะไม่ใช่ประเด็น มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรคือสิ่งที่มีค่าที่สุด

ข่าวดีดีล้มนักศึกษา ในวันที่ 17 มกราคม นี้ กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครฯ จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน โดยได้เชิญผู้ประกอบการมาตั้งช้มนเพื่อรับสมัครภายในงาน ไม่ว่าจะป็นงานประจำ หรืองานพิเศษ พร้อมด้วยการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม อาทิ การฝึกปฏิบัติการทำน้ำหอม ทำพิมเสนน้ำ กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วเวลา 08.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ขอความกรุณาอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน แจ้งข่าวนี้ให้นักศึกษาทราบ นักศึกษาที่กำลังมองหางานทำในขณะที่รอจบ หรือนักศึกษาที่ต้องการหางานพิเศษทำในระหว่างเรียน และนักศึกษาที่ต้องการทำงานในระหว่างปิดภาคการศึกษา ต้องไม่พลาดงานนี้

วันลุดท่ายแล้วที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ.นครศรีธรรมราช จะเปิดรับสมัครคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ ชุดที่ 29 / 2556 ท่านที่สนใจขอใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ โดยจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โดยเลือกแทนกรรมการที่หมดวาระ จำนวน 5 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มรภ.นครศรีธรรมราช

ตั้งแต่ววันนี้จนถึงวันที่-12 มกราคม จะมีการออกร้านจัดแสดงหนังสือของบริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เกรท บู้คส์ จำกัด ณ บริเวณหอสมุดกลาง ชั้น 1 ผู้สนใจเลือกซื้อและแนะนำเข้าหอสมุดกลางได้

วันเสาร์ที่ 12 มกราคมนี้ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญทุกท่านพาลูก ๆ หลาน ๆ มาร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ มีของขวัญของรางวัลมากมาย สำหรับปีนี้สำนักเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมไปจัดที่บริเวณด้านหน้าหอสมุดกลาง (อาคาร 15) โดยจะเริ่มตั้งแต่วเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ปิดท่ายพักเตยงวันนี้ด้วยคำคม “ความผิดพลาด คือครูในชีวิตจริง” สวัสดิ์ค๊ะ